



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'วิจิตร' ใช้จีพีเอ-จีแพ็กซ์ไม่เกิน30% ช่วยเด็กจบก่อนปี48สมัครแอดมิชชันส์

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 12:00:00



ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน

ร.ม.ว.ศ.ศ. ผุดไอเดียแก้ปัญหาเด็กจบก่อนปี 2548 เสียโอกาสแอดมิชชันส์ เหตุไม่มีคะแนนโอเน็ต แนะนำเฉพาะคนกลุ่มนี้ให้ใช้คะแนนจีพีเอและจีแพ็กซ์ รวมกันไม่เกิน 30 % ที่เหลือเป็นคะแนน 'วิจิตร' ใช้จีพีเอ-จีแพ็กซ์ไม่เกิน 30% นนจากการสอบเอเน็ต ส่วนเด็กที่จบหลังปี 2548 ให้ใช้ คะแนนโอเน็ต จีพีเอ และจีแพ็กซ์ไม่เกิน 30 %

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา (ร.ม.ว.ศ.ศ.) เปิดเผยว่า การปรับเกณฑ์แอดมิชชันใหม่ซึ่งจะนำมาใช้ในปี 2553 นั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่จบการศึกษาปีก่อนปี 2548 ซึ่งยังไม่มีการจัดสอบการทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) สามารถสมัครแอดมิชชันส์ได้นั้น ตนเห็นว่า ในส่วนของนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษา และสอบ โอเน็ตตรงตามปีที่จบนั้น น่าจะให้ใช้คะแนนโอเน็ต คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย(จีแพ็กซ์)และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชา(จีพีเอ)รวมกันไม่เกิน 30 % ที่เหลือเป็นคะแนนจากการสอบเอเน็ต ซึ่งแล้วแต่สาขาวิชาใดจะให้สอบเอเน็ตวิชาใดบ้าง

"ส่วนผู้ที่จบการศึกษาก่อนปี 2548 นั้น ควรให้ใช้เฉพาะ คะแนนจีพีเอและคะแนนจีแพ็กซ์รวมกันไม่เกิน 30 % ไม่ต้องใช้คะแนนโอเน็ตที่เหลือเป็นคะแนนจากการสอบเอเน็ตเช่นกัน หากใช้วิธีตามที่ตนเสนอนี้แล้ว ก็จะแก้ปัญหาให้ผู้ที่จบการศึกษาก่อนปี 2548 สามารถสมัครแอดมิชชันส์โดยไม่เสียเปรียบได้เช่นกัน" ร.ม.ว.ศ.ศ. กล่าว

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าปัญหาเด็กชั้วนั้นมีผลพวงมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กเอง หรือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโอเน็ตตั้งแต่ต้น ที่ผ่านมามีการบอกข้อมูลมุลต่างๆอาจจะไม่ทั่วถึง ทำให้เด็กรับข้อมูลไม่เพียงพอ ส่วนหลักการที่ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) จะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อขอให้รับตรงหรือสามารถโอนย้ายข้ามคณะและมหาวิทยาลัยได้นั้น ก็สามารถทำได้แต่คงไม่ทุกราย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าทั้ง 24 แห่งอาจจะยอมรับกันได้ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่เราเชื่อมั่นทางด้านวิชาการเด็กชั้วก็สามารถย้ายเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาลได้

ทั้งนี้ แม้การเป็นเด็กชิวจะเป็นเรื่องส่วนตัวและถือเป็นอิสระเสรีภาพที่จะเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ แต่อยากให้เด็กชิวนั้นรับผิดชอบตัวเองให้เจอโดยเร็ว เพราะหากอยู่ปี 3 หรือ ปี 4 แล้วจะเป็นการเสียเวลาอย่างมาก นอกจากนี้ จะทำให้สูญเสียเงินและค่าใช้จ่ายอย่างมากและที่สำคัญบางรายวิชาที่เรียนมาแล้วอาจต้องมาเรียนใหม่ หรือต้องเรียนเนื้อหาบางรายวิชาเพิ่มขึ้นจะทำให้เสียโอกาส จึงอยากแนะนำว่าเมื่อจบปี 1 นิสิต นักศึกษาทุกคนต้องทบทวนตัวเอง อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนาน

"ส่วนการเปิดโอกาสให้เด็กชิวโยกย้ายสาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัยนั้นอาจจะทำเรื่องผ่านมายังอธิการบดี หรือคณบดีของคณะนั้นๆ จากนั้นทางคณะและภาควิชาก็จะพิจารณา การย้ายหรือโอนคณะหรือแม้กระทั่งย้ายมหาวิทยาลัย เด็กชิวต้องเข้าใจเรื่องการปรับลดเกรด หรือต้องเพิ่มวิชาเรียนมากขึ้น" อธิการบดีมศว กล่าว